

Phát động Chi▯n dịch TÔI HỌC THẬT

Ngày 23 tháng 12 năm 2012, Youth Box Channel (YBO) dưới sự b▯o trợ c▯a T▯ chức Hướng tới Minh bạch và Câu lạc bộ Vì Một N▯n Giáo Dục Sạch (FACE) – trường Đại học Hoa Sen phát động Chi▯n dịch “TÔI HỌC THẬT” với mục tiêu tăng cường nhận thức và năng lực phòng tránh nạn đạo văn trong sinh viên.

Chi▯n dịch ra đời nhằm hướng tới một n▯n giáo dục sạch và sự phát tri▯n c▯a th▯ hệ tr▯ Việt Nam trong b▯i c▯nh nạn đạo văn đã và đang di▯n ra tràn lan, tr▯ thành một hiện tượng ph▯ bi▯n và có nguy cơ bị “bình thường hóa”, gây ra sự m▯t lòng tin c▯a học trò, phụ huynh và xã hội v▯ những giá trị c▯t lõi c▯a một n▯n giáo dục tiêu chu▯n.

Bu▯i l▯ phát động còn có ph▯n ký tên cam k▯t nói không với đạo văn cho sinh viên và dự ki▯n kèm theo một chu▯i các bu▯i hội th▯o n▯i ti▯p v▯ ch▯ đ▯ đạo văn cũng như cung c▯p các công cụ v▯ trích d▯n, cách học, cách tư duy đ▯ tránh nạn đạo văn cho sinh viên một s▯ trường đại học tại Hà Nội.

Tới dự L▯ phát động có PGS. TS. Nguy▯n Hoàng Ánh, Giám đ▯c Trung tâm hợp tác Châu Á-Thái Bình Dương – Đại học Ngoại Thương Hà Nội; TS. Đ▯ Thu Hằng, Phó ch▯ nhiệm Khoa báo chí – Học viện Báo chí và Tuyên truy▯n; PGS. TS. Lê Thanh Bình, Vụ tr▯ng, Tr▯ng khoa văn hoá và truy▯n thông qu▯c t▯ – Học viện Ngoại Giao; Thạc sĩ Lê Ngọc Sơn, Hiệu tr▯ng Trường truy▯n thông ứng dụng IAMS, Tr▯ lý T▯ng biên tập Báo Sinh Viên Việt Nam cùng nhi▯u sinh viên đ▯n từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

M▯ đ▯u bu▯i l▯, Ti▯n sĩ Phạm Qu▯c Lộc, ch▯ tịch câu lạc bộ FACE và bà Đào Thị Nga – Quy▯n giám đ▯c T▯ chức Hướng Tới Minh Bạch có bài phát bi▯u nh▯n mạnh t▯m quan trọng c▯a chi▯n dịch trong việc hình thành một môi trường học thuật li▯m chính, c▯ng c▯ những giá trị c▯t lõi c▯a n▯n giáo dục, qua đó góp ph▯n tăng cường ch▯t lượng ngu▯n nhân lực – y▯u t▯ tiên quy▯t đ▯m b▯o sự phát tri▯n b▯n vững c▯a đ▯t nước. Bên cạnh những ti▯t mục văn nghệ h▯p d▯n c▯a chính các bạn sinh viên, YBO đã đem đ▯n bu▯i l▯ phát động những s▯n ph▯m truy▯n thông sáng tạo, ngộ nghĩnh với thông điệp đơn gi▯n và ▯n tượng v▯ sự trung thực trong học đường.

Đi▯m nh▯n c▯a Bu▯i l▯ phát động là một tọa đàm m▯ v▯ nạn đạo văn – thực trạng hiện nay và cách phòng tránh. Trong bu▯i tọa đàm, các th▯y cô giáo và đại bi▯u đã chia s▯ v▯ thực trạng đạo văn hiện nay, tác hại c▯a nạn đạo văn và một s▯ cách thức đ▯ tránh đạo văn như dùng công cụ đ▯ trích ngu▯n và phát huy cách vi▯t và tư duy sáng tạo. Các bạn sinh viên đã bày t▯ quan đi▯m và những băn khoăn xung quanh ch▯ đ▯ này như làm sao đ▯ các th▯y cô nhận ra những sinh viên “học thật”; làm sao đ▯ những sinh viên “học thật” có th▯ cạnh tranh trước nhà tuy▯n dụng khi k▯t qu▯ “học thật” luôn bị “nh▯n chìm” b▯i nạn đạo văn. Thông điệp ▯n tượng và đáng nhớ nh▯t là m▯i sinh viên “hãy là một giọt

nước ngọt”(*) và hãy không định chính mình qua thương hiệu “tôi học thật”, bởi đó mới là giá trị thiết yếu và bền vững theo sinh viên tới tương lai.

(*) Trích lời phát biểu của TS. Phạm Quốc Lộc